



## Asian Productivity Organization “The APO in the News”

Name of publication: baomoi.com (13 December 2016, Vietnam)

Page: <http://www.baomoi.com/hoi-tu-400-gian-hang-cong-nghe-moi-truong-tai-epif-2017/c/21068504.epi>

### Hội tụ 400 gian hàng công nghệ môi trường tại EPIF 2017

Hội chợ triển lãm quốc tế về Sản phẩm sinh thái (EPIF 2017) dự kiến thu hút khoảng 250 tổ chức, doanh nghiệp tham gia với khoảng 400 gian hàng.



Đại diện ban tổ chức trả lời các câu hỏi tại buổi họp báo.

Tiếp nối thành công của Hội chợ triển lãm quốc tế về Sản phẩm sinh thái (EPIF 2008) tại Hà Nội, Việt Nam tiếp tục đăng cai tổ chức EPIF 2017 tại TP. HCM từ ngày 11 đến 13-5-2017.

Dự kiến, EPIF 2017 dự kiến thu hút khoảng 250 tổ chức, doanh nghiệp đến có các sản phẩm sinh thái, công nghệ môi trường đến từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước với khoảng 400 gian hàng, trên tổng số khoảng 8.000m<sup>2</sup> mặt bằng.

Tại buổi họp báo giới thiệu về EPIF 2017 diễn ra sáng 13-12, ông Vũ Ngọc Tĩnh, đại diện của Tổng cục Môi trường Việt Nam cho biết, hội chợ được tổ chức nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ xanh, thân thiện với môi trường.

Đây cũng là cơ hội cho các nhà sản xuất trong và ngoài nước có điều kiện trưng bày, giới thiệu sản phẩm các thiết bị công nghệ năng lượng và môi trường và các dịch vụ thân thiện với môi trường mới nhất, từ đó thiết lập và phát triển quan hệ liên doanh, liên kết thúc đẩy đầu tư, xúc tiến thương mại và chuyển giao công nghệ mới.

"Mới đây, chúng tôi có may mắn được tham dự hội chợ lớn về thiết bị công nghệ, dịch vụ môi trường ở Pháp. Sự kiện đó là một trong những sự kiện để chúng tôi có điều kiện học hỏi kinh nghiệm quốc tế. Đặc biệt, trong thời gian tới bạn bè quốc tế biết đến Việt Nam cũng có nhu cầu chuyển giao công nghệ đó ở Việt Nam", ông Tĩnh nói.

Do vậy, hội chợ lần này cũng là cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn của châu Âu, thế giới có điều kiện giới thiệu thành tựu của họ với Việt Nam. Đây cũng là mục tiêu ban tổ chức mong muốn đạt được.

So sánh với hội chợ diễn ra năm 2008 với chủ đề vì sự phát triển bền vững tạo nhận thức cho cộng đồng, bà Nguyễn Thu Hiền, Phó Viện trưởng Viện Năng suất Việt Nam bổ sung thêm thông tin, điểm nhấn của hội chợ năm nay là công nghệ môi trường và sản phẩm sinh thái hành động cho tương lai. Để có những sản phẩm sinh thái, doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong việc sản xuất ra sản phẩm công nghệ, tạo sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho cộng đồng.

Theo Ban tổ chức chương trình, các nhóm sản phẩm/dịch vụ sẽ tham gia trưng bày tại hội chợ triển lãm bao gồm: Nguyên liệu sinh thái (thép kim loại, vật liệu polimer, các nguyên liệu tự nhiên...), phụ kiện/linh kiện sinh thái phục vụ các ngành công nghiệp như xây dựng, điện, điện tử, bán dẫn, ô tô, bao bì...; sản phẩm sinh thái như đồ gia dụng, ô tô/vật dụng chuyên chở, thiết bị công nghệ thông tin, đồ gỗ, thêu/dệt may, xây dựng, máy móc, trang thiết bị; dịch vụ sinh thái.

Được biết, Hội chợ triển lãm về sản phẩm sinh thái (EPIF) được Tổ chức Năng suất Châu Á- APO khởi xướng từ năm 2004 và được tổ chức tại các nước thành viên APO nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và cộng đồng về năng suất và phát triển bền vững thông qua sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Với sứ mệnh là nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững- nâng cao năng suất kết hợp hài hòa với vấn đề bảo vệ môi trường cũng như đảm bảo sự cân bằng xã hội, APO đã và đang cùng với Chính phủ của 20 quốc gia và nền kinh tế thành viên, trong đó có Việt Nam nỗ lực phổ biến khái niệm về sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường trong khu vực. Đến nay, EPIF đã trải qua 10 lần tổ chức thành công lần lượt tại các nước thành viên APO như Malaysia (2004), Thái Lan (2005), Singapore (2006), Philippines (2007), Việt Nam (2008), Indonesia (2010), Ấn Độ (2011), Singapore (2013), Đài Loan (2014), Thái Lan (2016).

Với chủ đề “Công nghệ và sản phẩm xanh- Hành động cho tương lai”, EPIF 2017 do Tổ chức Năng suất châu Á (APO), Viện Năng suất Việt Nam- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổng cục Môi trường (VEA) và Công ty CP Tổ chức sự kiện và Hội chợ Toàn cầu (Global Expo) tổ chức với sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Nhân dân TP. HCM.

Phan Thu